

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ดำเนินการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองแก้ว พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๔๙ คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายสนธิ แสวงผล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

การรณรงค์ร่วมใจต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นำโดย นายสนธิ แสวงผล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว รณรงค์ร่วมใจต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วให้ประพฤติตนของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วให้ เป็นไปตามประกาศประมวลจริยธรรมของสมาชิกภาพท้องถิ่น และประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gife Policy)

